

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 570* Năm 12/ 2023 * Chúa nhật 05/03/ 2023

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Là thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Bài Phúc Âm trong Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay năm A trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Biến cố này khá gây ấn tượng cho ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Chúng ta thấy phản ứng “ngây ngất” của Thánh Phêrô qua lời nói của ngài : “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không còn nghĩ tới mình nữa. Vinh quang mà Chúa Giêsu tỏ hiện làm cho Phêrô lúng túng và nhất là muốn ở trên núi lâu dài !

Tiếng của Thiên Chúa Cha “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người” làm cho các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Qua những lời này, Thiên Chúa Cha chứng thực Chúa Giêsu là Con chí ái của Thiên Chúa Cha và điều quan trọng là mời gọi chúng ta là các môn đệ nghe lời Chúa Giêsu.

Câu chuyện không dừng lại ở đó vì Chúa Giêsu cùng đi với ba môn đệ xuống núi và tiếp tục hành trình rao giảng Tin mừng của Người. Vinh quang hay sự tuyệt vời chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta.

Cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng có những lúc vinh quang. Mỗi khi có dịp lễ, dịp Tết chúng ta có những chuyến đi du lịch tuyệt vời, có những trải nghiệm thật thú vị. Mỗi khi gặp lại người thân quen sau bao năm xa cách, chúng ta thường có những giây phút xúc động. Mỗi khi tham dự lễ cưới chúng ta thấy cô dâu chú rể tìm cách làm hết hết sức có thể để buổi lễ được hoành tráng nhất. Thế nhưng chúng ta cũng cần biết rằng tất cả sẽ qua đi, con đường cuộc đời vẫn phải tiếp tục, chúng ta vẫn phải đối diện với nhiều vất vả của cuộc sống. Cuộc đời chúng ta bao gồm những điều tuyệt vời và gian khổ.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

05/03/2023 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - A

VINH QUANG CỦA CHÚA

Rời Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17,2)

Suy niệm: Qua sự kiện biến hình, Chúa Giê-su cho ba môn đệ thấy trước vinh quang của Ngài là để củng cố đức tin của các ông. Ngày hôm nay Chúa Giê-su tiếp tục củng cố và nuôi dưỡng niềm tin của ta khi cho bánh và rượu trở thành Thịt Máu Ngài trên bàn thờ mỗi ngày. Ngài tiếp tục bày tỏ vinh quang của mình cho những ai có lòng tin. Là người nhận lãnh ánh sáng vinh quang của Chúa trong bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng phải phản chiếu ánh sáng vinh quang ấy cho người khác qua chính đời sống tốt đẹp của mình.

Mời Ban: Trên bàn thờ Thập giá Chúa Giê-su đã cho đi sự sống mình để cứu độ nhân loại. Để ở với và nuôi sống nhân loại, Ngài tiếp tục cho đi chính Thân Mình Ngài mỗi ngày. Vì vậy, cả con người và cuộc sống của bạn đều là ân huệ Chúa ban. Bạn hãy nỗ lực sống thế nào để người khác nhận ra vinh quang của Ngài chiếu tỏa nơi bạn, như một cử chỉ đền đáp ân tình của Ngài.

Chia sẻ: Trong mùa Chay, Giáo Hội mời gọi mọi người hoán cải, canh tân đời sống để đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa. Bạn và tôi sẽ sống thế nào để được biến đổi trong Chúa?

Sống Lời Chúa: Nỗ lực sống tốt trong mùa Chay để đẹp lòng Thiên Chúa: “*Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.*”

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn ý thức rằng đời sống chúng con là ân huệ Chúa thương ban. Chúng con xin dành trọn cuộc đời mình để tán tụng, tri ân và ngợi khen Chúa. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Đức Thánh Cha Phanxicô làm rõ hai điểm trong Tự sắc ‘Việc Thực Thi Các Truyền Thống (Traditionis custodes)’

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố một tái bản liên quan đến tự sắc “Việc Thực Thi Các Truyền Thống (Traditionis custodes)”, và nói rõ các giám mục phải xin phép Tòa Thánh trước khi cấp phép cho các nhà thờ giáo xứ được sử dụng sách lễ Roma năm 1962 để cử hành Thánh Thể với nghi thức tiền Công đồng và trước khi cho phép các linh mục được phong chức sau ngày 16 tháng 7 2021 được sử dụng Sách Lễ Rôma 1962.

(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại một cách rõ ràng hai điểm chính xác của việc thực thi Tự sắc Traditionis. Tự sắc được phát hành vào tháng 7 năm 2021 và xác định lại các quy tắc liên quan đến việc sử dụng Sách Lễ Rôma 1962 bằng cách khôi phục lại thẩm quyền cho phép sử dụng các nghi lễ trong sách Roma cũ này cho các giám mục.

Đức Thánh Cha đã nêu rõ những điều này trong một bản kiến nghị được ban hành hôm thứ Ba (21/2/23), sau buổi tiếp kiến riêng hôm thứ Hai với Đức Hồng Y Arthur Roche, Bộ trưởng Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

Thẩm Quyền của Tòa Thánh

Hai điểm được giải quyết đã được giải thích trong các cuộc thảo luận gần đây, bao gồm trên cả các phương tiện truyền thông.

Những vấn đề này liên quan đến việc sử dụng tại các nhà thờ giáo xứ và có khả năng thành lập các giáo xứ riêng cho các nhóm cử hành nghi thức theo Sách lễ năm 1962, do thánh Giáo hoàng Gioan XXIII ban hành trước Công đồng Vatican II; và việc sử dụng Sách lễ năm 1962 bởi các linh mục được thụ phong sau ngày 16 tháng 7 năm 2021, nói cách khác là sau khi công bố tự sắc.

Trong bản văn của mình, Đức Thánh Cha tái khẳng định Tự sắc Việc Thực Thi Các Truyền Thống (Traditionis custodes), giải thích rằng văn kiện đã nêu rõ ràng về những điểm này.

Các giấy phép liên quan đến thẩm quyền của Giám mục địa phương, chính Giám mục phải xin phép Thánh Bộ Phụng tự trước khi đưa ra quyết định.

Theo tự sắc, bước này thực hiện thẩm quyền của Tòa thánh trong vấn đề này. Do đó, Thánh Bộ sẽ quyết định có cho phép hay không cho phép bản quyền giáo phận khi yêu cầu, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Bản tái khẳng định - ngoài khả năng hiểu lầm - rằng hai trường hợp được đề cập là "sự miễn chuẩn được dành riêng theo cách thức đặc biệt cho Tòa thánh." Các giám mục có nghĩa vụ xin phép Tòa thánh.

Xác nhận quyền thực hành Traditionis

Sắc lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý, "Nếu một giám mục giáo phận đã ban phép miễn chuẩn trong hai trường hợp nêu trên, thì ngài có nghĩa vụ phải thông báo cho Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cơ quan này sẽ đánh giá từng trường hợp."

Do đó, các Giám mục đã cho phép các nhà thờ giáo xứ sử dụng sách lễ Roma năm 1962 hay thành lập các giáo xứ riêng hoặc trao quyền sử dụng Sách Lễ 1962 cho các linh mục được thụ phong sau ngày 16 tháng 7 năm 2021 mà không có sự đồng ý của Tòa Thánh phải nộp đơn yêu cầu cho Thánh Bộ và chờ phán quyết của Thánh Bộ.

Cuối cùng, bản phúc trình của Đức Thánh Cha Phanxicô được công bố hôm thứ Ba "xác nhận những gì đã được thiết lập" trong các câu trả lời đối với nghi vấn được phát sinh sau khi xuất bản Tự sắc Việc Thực Thi Các Truyền Thống (Traditionis custodes). Những câu trả lời đó được công bố cùng với một số ghi chú giải thích vào ngày 4 tháng 12 năm 2021.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Gia đình Hoa An:** 5.000.000đ. **Têrêsa Tiên:** 1.000.000đ.